

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ RIỀNG

Số: 07/LĐLĐ

V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch  
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  
của virus Corona gây ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Riềng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: **Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.**

Thực hiện Công văn số 28/LĐLĐ, ngày 07/02/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gây ra.

Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về công tác tuyên truyền dịch cúm Corona gây ra;

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn huyện Phú Riềng, các Công đoàn cơ sở tăng cường thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 05/LĐLĐ, ngày 05/02/2020 của Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra:

Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động hiểu và nhận thức đầy đủ về dịch bệnh và cách phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tự giác chăm sóc sức khỏe bản thân.

Nắm chắc tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động nhất là trong các doanh nghiệp có người Trung Quốc mới quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị, triển khai các phương án dự phòng để phòng, chống dịch bệnh tham gia giám sát đầy đủ trong quá trình triển khai thực hiện.

Sao in các tài liệu có liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cho đoàn viên, người lao động (Mẫu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn). **(Kèm theo Công văn này)**

Vận động đoàn viên, người lao động không viết bài, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ, trong công tác phòng, chống dịch bệnh: cần tỉnh táo trước thông tin sai trên không gian mạng, không để các đối tượng xấu lợi dụng lời kéo nghỉ việc, kích động đình công.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo lồng ghép về Liên đoàn Lao động huyện trong các báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- BTG LĐLĐ tỉnh;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



*Trương Văn Cường*